



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๑๖

ที่ ทส.๑๖๐๕๒๓/ ๗๙๐๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับรายละเอียดสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ <https://edoc.forest.go.th/doccir/docindex.html>

(นายเฉลิมเกียรติ สุตสาคร)

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร
ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ตามที่กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๕.๒๓/๖๙๐๖-๖๙๑๑ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยใช้บัญชีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ (อุดรธานี) ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๖ ราย ตั้งแต่ลำดับที่ ๓๔-๓๙ ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยยื่นใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส่วนอำนวยการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ชั้น ๑ อาคารเทียมมคมกฤษฎกรป่าไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้ นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ก) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยเรียงรายชื่อตามลำดับผู้สมัครสอบ ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวในบัญชีเดิม	ลำดับที่สอบได้บัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	๑๐๑๖๐๑๕๔	๓๖	นางสาวอรุโณชา ภูมิภูเขียว	
๒	๐๒	๑๐๑๖๐๐๑๑	๓๔	นายวีระศักดิ์ ทิพนาง	
๓	๐๓	๑๐๑๖๐๑๐๒	๓๘	นายกฤษฎา อัครชาติ	

ข) กำหนดวัน เวลา และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร

เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กำลังแพร่ระบาดและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดและป้องกันการติดเชื้อ ตลอดจนความปลอดภัยของบุคลากร จึงกำหนดให้ใช้วิธีสอบสัมภาษณ์แบบ Online หรือ Video Conference ดังนี้

วัน	เวลา	หมายเหตุ
วันจันทร์ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓	เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. - รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เวลา ๐๙.๓๐ น - เริ่มสอบสัมภาษณ์แบบ Online หรือ Video Conference	- ผู้เข้าสอบลำดับที่ ๑-๓ - เริ่มสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบลำดับที่ ๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จทุกราย

/ค) ประกาศ...

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร ในวันพุธ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ส่วนอำนวยการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ชั้น ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และทางเว็บไซต์ <https://edoc.forest.go.th/doccir/docindex.html>

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องเตรียมความพร้อมตามกำหนด วัน เวลา ที่ประกาศ และจะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต่อเมื่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบติดต่อให้เข้ารับการประเมิน โดยจะเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ จากน้อยไปหามาก ผู้สมัครที่มารายงานตัวไม่ทันหรือไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อเรียกรายงานตัวจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินไม่ว่ากรณีใดๆ และจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ และเมื่อผู้สมัครถูกติดต่อเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แบบ Online หรือ Video Conference ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ายลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ซึ่งมีรูปถ่ายลายมือชื่อ และเลขประจำตัว ๑๓ หลักชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (passport)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเฉลิมเกียรติ สุตสาคร)
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้